

๓.๙ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดตลอดระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยกเว้นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

๓.๑๐ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เมื่อปฏิบัติงานในการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ทุ่มเทหรือแต่งกายชุดขาว

๔. ให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๕. ให้สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดปฐมนิเทศพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อชี้แจงแนวทางการสอน และการปฏิบัติงานในฐานะวิปัสสนาจารย์ในการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๖. เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อประธานคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) ภายใน ๓๐ วันทำการ

๗. ให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประสานงานในการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๘. ให้ทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ควบคุม ดูแล และจัดปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ คำสั่งมหาวิทยาลัย ตลอดถึงการจัดกลุ่มนิสิตและพระวิปัสสนาจารย์ ก่อนถึงวันฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(พระพรหมวัชรธีรอาจารย์, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๕๓๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิตระดับปริญญาตรี ทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตทุกแห่ง	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ทุกแห่ง	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตทุกแห่ง	กรรมการ

ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนทุกแห่ง	กรรมการ
ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการทุกแห่ง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิติ	กรรมการ
ผู้อำนวยการอธิธรรมโชติกะวิทยาลัย	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีอำนาจหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษาการบริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล และสั่งการคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ มติ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	กรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

๑. บริหารโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๒. กำกับ ดูแล สั่งการคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ไปตามข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลพระวิปัสสนาจารย์

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ	รองประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาราม	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม	กรรมการและเลขานุการ
พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาแสงตะวัน ขนติเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลพระวิปัสสนาจารย์ มีอำนาจหน้าที่

๑. จัดหาพระวิปัสสนาจารย์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต
๒. กำกับ ดูแล ติดตาม จัดอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพระวิปัสสนาจารย์
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะพุทธศาสตร์

คณบดีคณะพุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	รองประธานกรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา	รองประธานกรรมการ
พระมหาจรรยา กิตติปัญญา, ดร.	กรรมการ
พระมหาจิววัฒน์ กนตวณโณ, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.	กรรมการ
Ven.W.Piyaratana. Asst.Prof. Dr.	กรรมการ
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมโม, รศ.ดร.	กรรมการ
พระจาดุรงค์ อาจารย์สุโก, ดร.	กรรมการ

พระมหายงยุทธ อีร์ธโม, ดร.	กรรมการ
พระมหาดวงเด่น อุตญาโณ, ผศ.ดร.	กรรมการ
ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐ	กรรมการ
ผศ.พิเศษ ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร	กรรมการ
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ	กรรมการ
ผศ.สันติ เมืองแสง	กรรมการ
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ	กรรมการ
ดร.อิทธิเทพ ผาทา	กรรมการ
ผศ.ดร.คงสฤษฏ์ แพงทรัพย์	กรรมการ
ผศ.ธีร์ พุ่มทับทิม	กรรมการ
ดร.ธนาธิป ฮาดเนาลี	กรรมการ
ดร.อุดม จันทิมา	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาศตนนท คมภีร์เมโธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาไพศาล วิสาโล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูพิศิษฐ์ธรรมพิสุทธิ์ ธมมวิจิตโต, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาอนุรักษ์ สุนทรวิลาโส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาชั้นทอง ถาวโร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระขจรศักดิ์ เขมสกุโก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไชยา เสนแสนยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิเชียร บัวสำลี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธราธิป วรสายัณห์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเกษริน บุตรา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ดักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะพุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย
๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	รองประธานกรรมการ
พระวิเทศพรหมคุณ, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูภาวนาวุฒิบัณฑิต, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูโสภาสนนทกิตต์, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระโสภณวชิรวาที	กรรมการ
พระสิทธิสิงห์เสนี, ดร.	กรรมการ
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์, ดร.	กรรมการ
พระวชิรรัตน์าภรณ์, ดร.	กรรมการ
พระมหาสมบุรณ์ สุธมโม, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูปลัดมารุต วรมงคล, รศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาภักทวิชัย ปญญาวิโร, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระณรงค์ ฐานวุฑโฒ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระปลัดสรวิชัย อภิปัญญา, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปัญญา, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฒโน, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาบุญสุข สุทธิญาโน, ผศ.	กรรมการ
พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมโม, ดร.	กรรมการ
พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร.	กรรมการ
พระครูนิวิฐสารบัณฑิต	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เทิดศักดิ์ สดตินธโร, ดร.	กรรมการ
พระมหาศรัณย์วัตร กิตติวิโร, ดร.	กรรมการ
พระมหารุ่งเพชร ติกุขวิโร, ดร.	กรรมการ
พระมหาวีระเดช อธิปัญญา, ดร.	กรรมการ
พระมหาทรงวิทย์ วรวิฐาญี	กรรมการ
พระมหาสันทัศน์ โสคติวิโส, ดร.	กรรมการ
พระคมกริช กิตติวาที	กรรมการ
พระสมุห์โชคดี วชิรปัญญา, ดร.	กรรมการ
พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.	กรรมการ
พระครูวิมลสารธรรณกร, ดร.	กรรมการ

ឧបាយកល ៤៤៧៖ ឧបាយកល ៤៤៨
 ឧបាយកល ៤៤៩ ឧបាយកល ៤៥០
 ឧបាយកល ៤៥១ ឧបាយកល ៤៥២
 ឧបាយកល ៤៥៣ ឧបាយកល ៤៥៤
 ឧបាយកល ៤៥៥ ឧបាយកល ៤៥៦
 ឧបាយកល ៤៥៧ ឧបាយកល ៤៥៨
 ឧបាយកល ៤៥៩ ឧបាយកល ៤៦០
 ឧបាយកល ៤៦១ ឧបាយកល ៤៦២
 ឧបាយកល ៤៦៣ ឧបាយកល ៤៦៤
 ឧបាយកល ៤៦៥ ឧបាយកល ៤៦៦
 ឧបាយកល ៤៦៧ ឧបាយកល ៤៦៨
 ឧបាយកល ៤៦៩ ឧបាយកល ៤៧០
 ឧបាយកល ៤៧១ ឧបាយកល ៤៧២
 ឧបាយកល ៤៧៣ ឧបាយកល ៤៧៤
 ឧបាយកល ៤៧៥ ឧបាយកល ៤៧៦
 ឧបាយកល ៤៧៧ ឧបាយកល ៤៧៨
 ឧបាយកល ៤៧៩ ឧបាយកល ៤៨០
 ឧបាយកល ៤៨១ ឧបាយកល ៤៨២
 ឧបាយកល ៤៨៣ ឧបាយកល ៤៨៤
 ឧបាយកល ៤៨៥ ឧបាយកល ៤៨៦
 ឧបាយកល ៤៨៧ ឧបាយកល ៤៨៨
 ឧបាយកល ៤៨៩ ឧបាយកល ៤៩០
 ឧបាយកល ៤៩១ ឧបាយកល ៤៩២
 ឧបាយកល ៤៩៣ ឧបាយកល ៤៩៤
 ឧបាយកល ៤៩៥ ឧបាយកល ៤៩៦
 ឧបាយកល ៤៩៧ ឧបាយកល ៤៩៨
 ឧបាយកល ៤៩៩ ឧបាយកល ៥០០

อาจารย์ ดร.วารีย์ ไศกเตี้ย	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ วิไลรัตน์กุล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กวีภัทร ฉาวชานา	กรรมการ
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ บุญปุ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐนิชา ปัญญา	กรรมการ
อาจารย์ ฉัตรชัย ธารพล	กรรมการ
อาจารย์ ชิงชุมพงศ์ มูลตา	กรรมการ
อาจารย์ ส.ท.หญิง ณัฐพร พึ่งธรรม	กรรมการ
อาจารย์ อภิชาติ รอดนิยม	กรรมการ
อาจารย์ สิทธิชัย ธารพล	กรรมการ
อาจารย์ อภัสราพร หงษ์วิสัย	กรรมการ
อาจารย์ ศิริประภา แก้วบุญใส	กรรมการ
อาจารย์มณฑกานต์ แป้นกลม	กรรมการ
พระมหาฉัตรชัย ธมมวรมณี, ดร.	กรรมการเลขานุการ
พระมหาเทวีช โชติญาโณ	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาศรายุทธ ฐิตเมธ	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
พระวิชาญ อติภโท	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
Ven.Varavamsa	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายอุทิศ การเพียร	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายพรชัย เกษะรัมย์	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณี อาลากุล	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิลาวัลย์ บุญเพ็ง	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายถิรวัฒน์ บรรณามล	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายบัณฑิตน์ งามแสง	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชราภรณ์ หินซัด	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะครุศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์

๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิติตคณะมนุษยศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	รองประธานกรรมการ
พระมหาขวัญชัย กิตติปาโล, ผศ.	กรรมการ
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีสสุโท, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูภาวนาสังวรกิจ, ดร.	กรรมการ
พระครูธรรมธรอานนท์ กนต์วีโร, ดร.	กรรมการ
พระมหาฉันท จิระมณี, ผศ.	กรรมการ
พระวิเชียร ปรีชาโน, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระภูงาม อนุตตโร	กรรมการ
รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง	กรรมการ
ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม	กรรมการ
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมลเลิศ	กรรมการ
ผศ.ดร.มัน เสือสูงเนิน	กรรมการ
ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง	กรรมการ
ผศ.ดร.เชน นคร	กรรมการ
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย	กรรมการ
ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ	กรรมการ
รศ.ดร.กมลาศ ภูวนาธิพงษ์	กรรมการ
ศ.พิเศษ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาชีวิต	กรรมการ
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมมานุภาพ	กรรมการ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ รักขันโท	กรรมการ
ผศ.ดร.วิชชุดา ลูติโชติรัตน์	กรรมการ
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิตรวรกุล	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเพศ ไกรจันทร์	กรรมการ
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง	กรรมการ
ดร.ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล	กรรมการ

ดร.ประสิทธิ์ แก้วศรี	กรรมการ
ดร.วิศาล สายเพชร	กรรมการ
ดร.สมเกียรติ วัฒนศัพท์	กรรมการ
ดร.ชาย หน่อแสง	กรรมการ
ดร.ลลิตา พิมพ์รัตน์	กรรมการ
ดร.กิตติชัย สันทาลุณย์	กรรมการ
ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล	กรรมการ
ดร.อัปสร เทียวเจริญกิจ	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
ดร.จักษุภาปนิภูษ์ บุญฤทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายประดิษฐ์ เสนพนัสศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระกิตติพงษ์ สุานทรตโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระวรวัชญ์ เนปโก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Phra Ponnyar Nonda	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Phra Tayzaw Thara	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Phra Kovida	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Phra Kolinda	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.ถนัด ไชยพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชร สวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมศักดิ์ สงวนดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรณี บัญคงชล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตติภัก สุตสะกรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกียรติยศ สุโพธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ บุญคะเน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชุตานา ตันธน์รงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวัชรพล พุทธพนม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Mr. Phethsila Dalavong	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุนันท์ กาละพัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์

๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิตยคณะสังคมนาจารย์

คณบดีคณะสังคมนาจารย์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมนาจารย์	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมนาจารย์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	รองประธานกรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระอุดมบัณฑิต, ดร.	กรรมการ
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสุตวุดมิกุลบัณฑิต, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิตโต, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูศรีกิตติวิโรดม, ดร.	กรรมการ
พระครูธรรมธรรสฐาพร ปภสสโร	กรรมการ
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.	กรรมการ
พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต, ผศ.	กรรมการ
พระมหาชาติชาย ปญฺญาวิโร	กรรมการ
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรกุลโร, ดร.	กรรมการ
พระปลัดวรวัฒน์ วรพฒโน, ดร.	กรรมการ
พระปลัดชาณรงค์ โชติธมฺโม, ดร.	กรรมการ
พระปลัดสมนึก ธีรปญฺโญ, ดร.	กรรมการ
พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ, ดร.	กรรมการ
พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ	กรรมการ
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง	กรรมการ
ศ.ดร.จํานงค์ อติวัฒนสิทธิ์	กรรมการ
รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์	กรรมการ

รศ.ดร.พิเชษฐ พั่งโต	กรรมการ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช	กรรมการ
รศ.ดร.สมาน งามสนิท	กรรมการ
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร	กรรมการ
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์	กรรมการ
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล	กรรมการ
รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข	กรรมการ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี	กรรมการ
รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง	กรรมการ
รศ.ดร.อภิญาญา ฉัตรช่อฟ้า	กรรมการ
รศ.ดร.ภุชวิจน์ บุณยวุฒิปรีดา	กรรมการ
รศ.อนุภูมิ ไชวเกษม	กรรมการ
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต	กรรมการ
ผศ.ดร.หิรัญกรรณ์ แก่นท้าว	กรรมการ
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื่อ	กรรมการ
ผศ.ดร.เอนก ไยอินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว	กรรมการ
ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมือง	กรรมการ
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์	กรรมการ
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด	กรรมการ
ผศ.ดร.อุบลวรรณ ภาวกานันท์	กรรมการ
ผศ.ดร.เดชา กัปโก	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ	กรรมการ
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล	กรรมการ
ผศ.ดร.สมบัติ อรรถพิมล	กรรมการ
ผศ.ดร.บวร ชมชุนศรี	กรรมการ
ผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว	กรรมการ
ผศ.ดร.สุมาลี บุญเรือง	กรรมการ
ผศ.ดร.นิกร ศรีราช	กรรมการ
ผศ.ดร.สมบัติ นามบุรี	กรรมการ
ผศ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ	กรรมการ
ผศ.สมศักดิ์ สุขเพ็ง	กรรมการ
ดร.กาญจนา ดำจตุติ	กรรมการ
ดร.มนัส โนนุช	กรรมการ

ดร.ทักษิณ ประชามอญ	กรรมการ
ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล	กรรมการ
ดร.สร้อยบุญ ทราญทอง	กรรมการ
ดร.วรพจน์ ฌนอมกุล	กรรมการ
ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ	กรรมการ
ดร.กรกต ชาบັນชิต	กรรมการ
ดร.ภูริภัทร ห้วยหงษ์ทอง	กรรมการ
ดร.พรทิพย์ เตชะสมบูรณาภิจ	กรรมการ
ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร	กรรมการ
ดร.สุทธิดา พาดฤทธิ์	กรรมการ
อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี	กรรมการ
อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ	กรรมการ
อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา	กรรมการ
อาจารย์จำมยุ้น ลุงเฮือง	กรรมการ
อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์	กรรมการ
อาจารย์ปริญญา นิกรกุล	กรรมการ
อาจารย์มารุตพงศ์ มาสิงห์	กรรมการ
อาจารย์พงษ์ธวัช พรหมะวัน	กรรมการ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/ทุกคน	กรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสมัคร อติภทโท	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาวันเฉลิม สุวทิตตเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาเกียรติพงษ์ อภิสิทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระพลวัฒน์ สพล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญปกครอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชญาอนุช สามัญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนเรศ ฤทธิเดช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเรวดี จรรยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพลวัฒน์ สีทา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.ภักชуда พูนสุวรรณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกชพรรณ บุญเทียน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรรณที สุวรรณจิระไพศาล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิติพัช คำสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิตราพร ทองอยู่	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจักรกฤษณ์ เรืองศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกมลกานต์ มั่นหมาย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิตติ นงนุช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลการฝึกภาคปฏิบัติฯ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่

๑. แนะนำ ตักเตือน ควบคุม และดูแลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานภายในคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัย
๒. ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านการพยาบาล สวัสดิการ ภัตตาหาร น้ำปานะ ที่พัก และอำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายประเสริฐ คำน้อย)	รองประธานกรรมการ
นายเรืองยศ หวังสุขใจ	กรรมการ
นายสมพงษ์ ไมตรี	กรรมการ
นายสุนี ถึงปัดชา	กรรมการ
นายวรวิทย์ ระมั่งทอง	กรรมการ
นายศิวกรณ์ ด้วงสกุล	กรรมการ
นายพิทักษ์พงศ์ จิตเย็น	กรรมการ
นายสมัคร นามอรรถ	กรรมการ
นายสำรวย เกิดไรสง	กรรมการ
นายบุญยธร แสงโนรี	กรรมการ
นางสาววีวรรณ วงศ์เดชาพันธ์	กรรมการ
นางสาวกมลมาตุ นุตมากุล	กรรมการ
นายแสงสุรีย์ ทองมาก	กรรมการและเลขานุการ
Ven. Yae Wa Ta	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร พัฒนโชติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ มีอำนาจและหน้าที่

๑. อำนวยการเรื่องสถานที่ ติดต่อ ประสานงาน และจัดเตรียม
๒. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยการความสะดวกด้านสถานที่บิณฑบาต สถานที่พัก ที่สรงน้ำ ที่อาบน้ำ ห้องสุขา หรือห้องสุขาชั่วคราวในโครงการฯ
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสวัสดิการทั่วไป

พระมหาราชัน จิตตปาโล, ดร.	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (พระครูชินโนวาทธำรง, ดร.)	รองประธานกรรมการ
พระครูพิมลสรกิจ	กรรมการ
พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	กรรมการ
พระคุณากร ปิยะจาโร	กรรมการ
พระสุเมธ สุจินโญ	กรรมการ
ดร.จักษุฐาปนิภูษิต์ บุญฤทธิ์	กรรมการ
นายประดิษฐ์ แสนพนัสศักดิ์	กรรมการ
นายวิชัย จันทร์ประโคน	กรรมการ
นายรุ่งชาติ สมานทอง	กรรมการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและเลขานุการ
นายวัชร สวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิชิต เขาว์ชาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายอภิวัฒน์ สันฐาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิพัฒน์ แก้วใส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายปัญญา นราพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายถาวร ภูษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสวัสดิการทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่

๑. อำนวยการเรื่องสวัสดิการทั่วไป การจัดหา ติดต่อ ประสานงาน การจัดเตรียม
๒. อำนวยการด้านพยาบาล การจัดหา ติดต่อ ประสานงานโรงพยาบาล ที่รองรับการอาพาธ/เจ็บป่วย และจัดให้มีพยาบาลพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโครงการฯ
๓. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหาร-เครื่องต็มและรับบริจาค

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการฯ (บรรพชิต)	รองประธานกรรมการ
พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ	รองประธานกรรมการ

พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ พร้อมคณะศิษย์	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีทศพร วิชระบำเพ็ญ	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล	รองประธานกรรมการ
พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ.	กรรมการ
คณะอุบาสก-อุบาสิกา กลุ่มงานธรรมวิชัย	กรรมการ
นางบานชื่น ข่าผ่อง	กรรมการ
นางนุจรินทร์ จีระชิตะนุกุล	กรรมการ
นางพรชนก อิ่มสมบัติ	กรรมการ
นางเอกจิตรา พรหมพรพงษ์	กรรมการ
นางยุพา หาวัน	กรรมการ
นางมณีรัตน์ ดุขุนทด	กรรมการ
นางจอมศรี สาสิทธิ์	กรรมการ
นางโสภกา เอมเปรม	กรรมการ
นายสมจันท์ สังกรณ์	กรรมการ
นายอำนาจ สวัสดิ์	กรรมการ
นายฉลวย คำศรี	กรรมการ
นางสาวชลดา นามนนท์	กรรมการ
บุคลากรฝ่ายดูแลภัตตาหารบนหอฉัน (แม่ครัว) ทุกคน	กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากุศลีน สุนทรสิริ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสมคิด คมภีระเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.สมชาย บุญสุน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและรับบริจาค มีอำนาจหน้าที่

๑. ติดต่อประสานงาน จัดหา จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำปานะ ที่เกี่ยวกับการฉัน และการบริโภค
๒. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าภาพผู้มาทำบุญ หรือผู้มาบริจาค
๓. ติดต่อประสานงานและจัดการพิธีสงฆ์ในการถวายภัตตาหารเช้า - เพล และน้ำปานะ
๔. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ

๕. รวบรวม จัดเก็บภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตลอดโครงการฯ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
๖. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (พระครูชินวาทธำรง, ดร.)	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
พระครูพิมลสรกิจ	กรรมการ
พระมหากันตยะพัฒน์ สุเมโธ	กรรมการ
Ven. Yae Wa Ta	กรรมการ
พระคุณากร ปิยจาโร	กรรมการ
พระสังคม แสงสุก	กรรมการ
นายบัญชา นารี	กรรมการ
นายเกรียงไกร พัฒนโชติ	กรรมการ
นายวิชัย จันทร์ประโคน	กรรมการ
นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด	กรรมการ
นายสมชัย ทาสะโก	กรรมการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายประเสริฐ คำนวล)	กรรมการและเลขานุการ
พระสังคม กิตติญาโณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ